

วันที่ 19 ธันวาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เรื่องการเข้าทำธุรกรรมเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแก่ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการเผยแพร่คอนเทนต์รายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 ของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด (“MONO Streaming”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน MONO Streaming ผ่าน บริษัท โมโน โซเบอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99) เข้าทำธุรกรรมกับบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) (“JAS”) เพื่อให้บริการแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ และบุคลากรแก่ JAS สำหรับการเผยแพร่คอนเทนต์รายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ ในรูปแบบถ่ายทอดสด รับชมย้อนหลัง คลิปไฮไลต์ และรายการอื่น ๆ ที่ JAS ได้รับสิทธิเผยแพร่จาก The Football Association Premier League Limited (“FAPL”) และ The Football Association Limited (“คอนเทนต์กีฬา”) ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาเพื่อการถ่ายทอดสดภาพและเสียง (Live Package) สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก สัญญาเพื่อการถ่ายทอดสดภาพและเสียง สำหรับเอฟเอคัพ (FA Rights) และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับคลิปภาพและเสียงดิจิทัล (Clips Package) สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (รวมเรียกว่า “Long Form Agreement”) ที่ JAS จะเข้าทำกับ FAPL ต่อไป โดย MONO Streaming จะเสนอขายแพ็คเกจคอนเทนต์กีฬาให้แก่ลูกค้าในรูปแบบที่ให้สิทธิผู้ใช้บริการสามารถรับชมคอนเทนต์อื่น ๆ ของ MONOMAX การพัฒนาระบบการให้บริการบนแพลตฟอร์มเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่เนื้อหาคอนเทนต์กีฬาผ่านแพลตฟอร์ม MONOMAX เพื่อให้สามารถรองรับการบริการผ่านทุกเครือข่าย ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ การให้บริการถ่ายทอดสดพร้อมเสียงบรรยาย การผลิตรายการ รวมถึงคลิปไฮไลต์ ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผลិតสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้สัญญาจะได้ตกลงและเข้าทำสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป (“เอกสารธุรกรรม”)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ และ JAS มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ นายพิชญ์ โปธารามิก รายการข้างต้นจึงเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว รายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดจำนวนไม่เกิน 5,400,000,000 บาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 520.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (NTA) ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับ JAS หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ JAS ในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา (นับตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ถึง 18 ธันวาคม 2567) ยกเว้นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

- 1) จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันทันที
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันและจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 3) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
- 4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของการเข้าทำรายการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ รัชการการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากรัชการการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมข้างต้น ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารธุรกรรม ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลง รูปแบบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของธุรกรรมเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน Long Form Agreement ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

2. มีมติแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับ  
ธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับธุรกรรมกรให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการเผยแพร่คอนเทนต์กีฬา

3. มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568  
(Record date) เป็นวันที่ 2 มกราคม 2568 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่  
30 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราช  
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมเพื่อให้บริการ  
แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ มอบหมายให้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากรักษาการ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ หรือรูปแบบการประชุม รวมทั้งรายละเอียด  
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมหรือเพื่อ  
ประโยชน์ในการจัดการประชุมให้สะดวกเรียบร้อย และเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณวัฒน์ ประสพเนตร)  
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
 ของ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)  
 เรื่องการเข้าทำธุรกรรมเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแก่ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)  
 ในการเผยแพร่คอนเทนต์รายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ

1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 ของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด (“MONO Streaming”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน MONO Streaming ผ่านบริษัท โมโน โซเบอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99) เข้าทำธุรกรรมกับบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) เพื่อให้บริการแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ และบุคลากรแก่ JAS สำหรับการเผยแพร่คอนเทนต์รายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ ในรูปแบบถ่ายทอดสด รับชมย้อนหลัง คลิปไฮไลต์ และรายการอื่น ๆ ที่ JAS ได้รับสิทธิ์เผยแพร่จาก The Football Association Premier League Limited (“FAPL”) และ The Football Association Limited (“คอนเทนตักกีฬา”) ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจการถ่ายทอดสดภาพและเสียง (Live Package) สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก สัญญาเพื่อการถ่ายทอดสดภาพและเสียงสำหรับเอฟเอคัพ (FA Rights) และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับคลิปภาพและเสียงดิจิทัล (Clips Package) สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (รวมเรียกว่า “Long Form Agreement”) ที่ JAS จะเข้าทำกับ FAPL โดย MONO Streaming จะเสนอขายแพ็คเกจคอนเทนตักกีฬาให้แก่ลูกค้าในรูปแบบที่สิทธิผู้ใช้บริการสามารถรับชมคอนเทนต์อื่น ๆ ของ MONOMAX การพัฒนาระบบการให้บริการบนแพลตฟอร์มเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่เนื้อหาคอนเทนตักกีฬาผ่านแพลตฟอร์ม MONOMAX เพื่อให้สามารถรองรับการบริการผ่านทุกเครือข่าย ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ การให้บริการถ่ายทอดสดพร้อมเสียงบรรยาย การผลิตรายการรวมถึงคลิปไฮไลต์ ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผลិតสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คู่สัญญาจะได้ออกและเข้าทำสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป (“เอกสารธุรกรรม”)

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประเภทรายการธุรกิจปกติ ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากบริษัทฯ และ JAS มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ นายพิชญ์ โพธารามิก รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการมีมูลค่าสูงสุดจำนวนไม่เกิน 5,400,000,000 บาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 520.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว โดยบริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการอื่นใดกับ JAS หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ JAS ในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา (นับตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ถึง 18 ธันวาคม 2567) ยกเว้นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

- (ก) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบสส์ จำกัด เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันและจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
- (ค) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ MONO Streaming จะเข้าทำธุรกรรมกับ JAS ภายหลังจากวันที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 มกราคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ทั้งนี้ ก่อนเริ่มฤดูกาลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ 2025/26

## 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่สัญญาฝ่ายที่ 1 : MONO Streaming

คู่สัญญาฝ่ายที่ 2 : JAS

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ นายพิชญ์ โปธารามิก ถือหุ้นร้อยละ 57.73 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ นายพิชญ์ โปธารามิก ยังถือหุ้นร้อยละ 52.07 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ JAS

ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โมโน ไซเบอร์ จำกัด (“MONO Cyber”) และ MONO Cyber ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน MONO Streaming

## 3. ลักษณะของรายการและมูลค่ารวมของรายการ

MONO Streaming และ JAS ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะเข้าทำเอกสารธุรกรรม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

3.1 คู่สัญญา : 1. MONO Streaming

2. JAS

### 3.2 วัตถุประสงค์ของสัญญา

MONO Streaming จะพัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม MONOMAX เพื่อให้สามารถรองรับการเผยแพร่คอนเทนต์รายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพครอบคลุมทุกช่องทางในการเผยแพร่กับทุกเครือข่ายแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ และช่องทางรับชมทั้งหมด และนำแพลตฟอร์ม MONOMAX ที่พัฒนาขึ้นดังกล่าวมาให้บริการแก่ JAS เพื่อใช้ในการเผยแพร่เนื้อหาคอนเทนต์กีฬาให้แก่สมาชิกผู้ให้บริการ

### 3.3 ค่าตอบแทนที่ MONO Streaming จะได้รับ

MONO Streaming จะได้รับชำระค่าบริการจาก JAS เป็นรายเดือนในอัตรา 50 บาท (โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อบัญชีผู้ใช้ที่ได้ตกลงซื้อแพ็คเกจคอนเทนต์กีฬาในรูปแบบการให้สิทธิผู้ใช้บริการสามารถรับชมคอนเทนต์อื่น ๆ ของ MONOMAX เช่น ภาพยนตร์ ซีรีส์ และรายการต่างๆ ของ MONOMAX ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันผ่านบริษัทฯ ต่อเดือน

### 3.4 ระยะเวลาของสัญญา

ระยะเวลารวม 6 ปีตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาหรือตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน โดย JAS มีสิทธิที่จะต่ออายุได้ครั้งละ 1 ปี โดยให้เงื่อนไขและข้อตกลงเป็นไปตามสัญญาเดิม โดยแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ MONO Streaming

### 3.5 หน้าที่ที่สำคัญของ MONO Streaming

- (1) เสนอขายแพ็คเกจคอนเทนต์กีฬาให้แก่ลูกค้า รวมทั้งดำเนินการในรูปแบบที่ให้สิทธิผู้ใช้บริการสามารถรับชมคอนเทนต์อื่น ๆ ของ MONOMAX ตลอดจนพัฒนาระบบการให้บริการบนแพลตฟอร์มเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่เนื้อหาคอนเทนต์กีฬาผ่านแพลตฟอร์ม MONOMAX เพื่อให้สามารถรองรับการบริการผ่านทุกเครือข่าย ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มและอุปกรณ์
- (2) ให้บริการถ่ายทอดสดพร้อมเสียงบรรยายภาษาไทย ตลอดจนผลิตรายการ ก่อนเข้าการแข่งขันและรายการระหว่างการแข่งขัน รวมถึงคลิปไฮไลท์
- (3) ให้การสนับสนุนด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดย JAS เพื่อส่งเสริมการขายแพ็คเกจคอนเทนต์กีฬา

### 3.6 หน้าที่ที่สำคัญของ JAS

- (1) รับสัญญาและเผยแพร่คอนเทนต์รายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพผ่าน MONOMAX แก่ผู้ใช้บริการ MONOMAX ที่ซื้อแพ็คเกจคอนเทนต์รายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ ในรูปแบบที่ให้สิทธิผู้ใช้บริการสามารถรับชมคอนเทนต์อื่น ๆ ของ MONOMAX
- (2) จัดหา Material และ Key Art แก่ MONO Streaming เพื่อการจัดทำสื่อโฆษณาต่าง ๆ และการทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายแพ็คเกจคอนเทนต์กีฬาในรูปแบบที่ให้สิทธิผู้ใช้บริการสามารถรับชมคอนเทนต์อื่น ๆ ของ MONOMAX ด้วยค่าใช้จ่ายของ JAS

ทั้งนี้ ข้อตกลงเบื้องต้นข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาต หรือเงื่อนไขหรือข้อกำหนดสุดท้ายจาก FAPL และ FA ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในคอนเทนต์รายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ ที่ JAS ได้รับสิทธิในการเผยแพร่จาก FAPL และ FA ผู้เป็นเจ้าของสิทธิตามที่กำหนดไว้ในตาม Long Form Agreement

รายการดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่ไม่ต้องขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใด ๆ

## 4. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

คิดจากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ MONO Streaming จะได้รับเป็นค่าตอบแทนตลอดอายุของสัญญา ซึ่งพิจารณาบนพื้นฐานหลักเกณฑ์เดียวกันกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคา เงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่น ๆ ตามมาตรฐานตลาดแล้วไม่แตกต่างกัน

## 5. ขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมูลค่าสูงสุดจำนวนไม่เกิน 5,400,000,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 520.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (NTA) ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน อื่นกับ JAS หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ JAS ในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ ยกเว้นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการมีมูลค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (NTA) (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ทั้งนี้ ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

## 6. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและขอบเขตส่วนได้เสียในรายการ

JAS เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายเดียวกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายพิชญ์ โปธารามิก ซึ่ง ณ วันที่ทำสารสนเทศฉบับนี้ นายพิชญ์ โปธารามิก ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 57.73 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ นายพิชญ์ โปธารามิก ยังถือหุ้นใน JAS คิดเป็นร้อยละ 52.07 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ JAS

ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MONO Cyber และ MONO Cyber ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน MONO Streaming

โดยภายใต้เอกสารธุรกรรม MONO Streaming จะได้รับค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตรา 50 บาท ต่อบัญชีผู้ใช้ที่ได้ตกลงซื้อแพ็คเกจคอนเทนต์กีฬาในรูปแบบที่ให้สิทธิผู้ใช้บริการสามารถรับชมคอนเทนต์อื่น ๆ ของ MONOMAX

## 7. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ค่าบริการที่ MONO Streaming จะได้รับจาก JAS มีอัตราที่มีความเหมาะสม โดยเมื่อพิจารณาเทียบกับต้นทุนและขอบเขตงานบริการที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำแล้วจะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกำไรจากการให้บริการในอัตราที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับการให้บริการในปัจจุบัน

ทั้งนี้ การที่ MONO Streaming เสนอขายแพ็คเกจคอนเทนต์กีฬาให้แก่ลูกค้าในรูปแบบที่ให้สิทธิผู้ใช้บริการสามารถรับชมคอนเทนต์อื่น ๆ ของ MONOMAX เป็นการต่อยอดและขยายฐานสมาชิก โดย Monomax จะได้ฐานสมาชิกกลุ่มใหม่ และเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในการรับบริการ รวมถึงการเพิ่มจุดแข็งของแบรนด์ MONOMAX ทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีได้ฐานลูกค้าใหม่สนใจสมัครเข้ามาใช้แพ็คเกจคอนเทนต์กีฬาจำนวนมาก การเสนอขายแพ็คเกจคอนเทนต์กีฬาดังกล่าว ประกอบกับ MONO Streaming ยังทำการตลาด และมีคอนเทนต์บันเทิง ซีรีส์และภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจะเป็นการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วเห็นว่า เมื่อมีลูกค้ามาสมัครใช้แพ็คเกจคอนเทนต์กีฬาจะทำให้ MONO Streaming ได้รับค่าบริการในอัตราที่สมเหตุสมผลตามที่ชี้แจงแล้วข้างต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกันแล้ว การเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่ MONO Streaming เพิ่มขึ้น

- (2) การให้บริการกับ JAS ทำให้บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม MONOMAX ซึ่งจะสามารถรองรับการให้บริการกับทุกเครือข่าย รวมทั้งยังทำให้ทีมงานของ MONO Streaming มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาคอนเทนต์กีฬา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการในลักษณะที่คล้ายกันกับ JAS หรือลูกค้ารายอื่นในอนาคต

ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ มีดังนี้

รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ	ลักษณะของรายการมีส่วนได้เสีย
(1) นายคาล จามรมาน	เป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ JAS
(2) นางสาวเบญจวรรณ รักษ์วงษ์	เป็นกรรมการของ JAS
(3) นายพลพัฒน์ อัครวะประภา	มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทของนายโสรัชย์ อัครวะประภา ซึ่งเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) ของ JAS

8. ความเสี่ยงในกรณีบริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ไม่สามารถเข้าทำธุรกรรมเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแก่บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้

หาก MONO Streaming ไม่สามารถเข้าทำธุรกรรมเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแก่ JAS ในการเผยแพร่คอนเทนต์รายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพในครั้งนี้ จะทำให้ MONO Streaming และบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจในการสร้างรายได้และผลกำไรที่ต่อเนื่อง จากการให้บริการพัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม MONOMAX และจัดให้มีระบบการบริหารจัดการบัญชีสมาชิก



9. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

.....  
(นายนวนินทร์ ประสพเนตร)

กรรมการ

.....  
(นายบรรณสิทธิ์ รักรวงษ์)

กรรมการ